



ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีกระบวนการถูกต้องเกิดประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๔/๒๕๕๒ (เงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งและบริหารกองทุนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ คราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติการจัดสรรทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

๑. ทุนสนับสนุนด้านการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ ๑ ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ทุนแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ และตามเงื่อนไขของหลักสูตร ทั้งนี้ สามารถจัดสรรทุนได้ไม่เกินค่าธรรมเนียมของหลักสูตร

ประเภทที่ ๒ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้ทุนแก่นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อการดำรงชีพ ตามความจำเป็นในการศึกษาและตามเงื่อนไขของหลักสูตร ทั้งนี้ สามารถจัดสรรทุนได้ตามกำลังสนับสนุนและเงื่อนไขความจำเป็น แต่ไม่เกินทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาข้างต้นให้เป็นไปตามประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น ๑) กองทุนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒) ทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ของระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา และหลักสูตร ๓) ตามความประสงค์ของผู้บริจาคทุนสนับสนุนการศึกษาคณะ ภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตร

๒. ประเภททุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่

๒.๑ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ให้ทุนแก่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เสนอผลงานวิชาการ เข้าร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ โครงการอบรมระยะสั้น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือมีส่วนร่วมทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในคณะหรือนอกสถาบัน โครงการอบรมเสริมทักษะการเรียนรู้ จัดกิจกรรมวิชาการร่วมกับกลุ่มหรือสถาบันในคณะหรือภาคีเครือข่ายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยสามารถจัดสรรทุนได้ตามกำลังสนับสนุนของภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่เกินทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ ให้ทุนอุดหนุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ หรือเป็นรางวัลแก่นักศึกษา/กลุ่มนักศึกษาที่สามารถตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ใน

ฐานข้อมูลดัชนีผลกระทบการอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติ (Thai and International Impact Factor Index) โดยสามารถจัดสรรให้ทุนได้ได้ตามกำลังสนับสนุนของภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตร ทั้งนี้ ไม่เกินทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. กระบวนการจัดสรรทุน ติดตาม ตรวจสอบและวัดผล

๓.๑ ภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตรที่ประสงค์จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้าน การศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการให้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี จะต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ล่วงหน้า ในแผนงบประมาณเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ประจำปี หมวดเงินอุดหนุน ในแผนงานการเรียนการสอน งาน สนับสนุนการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กองทุนกิจการนักศึกษา งบอุดหนุน ซึ่งกรณีเป็นทุน สนับสนุนด้านการศึกษาจะขอตั้งเป็นอุดหนุนทั่วไป และหากเป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการจะขอตั้งเป็นอุดหนุน เฉพาะกิจ

๓.๒ ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรทุนประเภทต่างๆ ให้หลักสูตร สาขาวิชา และภาควิชาพิจารณาผ่าน ความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการภาควิชา เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาลงนามประกาศผลอย่างเป็นทางการ และ นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์เพื่อทราบ

๓.๓ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอรับทุนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไข ของผู้ให้ทุน ภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตร ทั้งนี้ ควรต้องเก็บไว้เป็นความลับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๔ เอกสารหลักฐานในการขอเบิกจ่ายทุนของนักศึกษาทุกแหล่งทุนให้เป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ ในแต่ละประเภทของทุนที่จัดสรร ซึ่งภาควิชา สาขาวิชาและหลักสูตรต้องกำชับนักศึกษาเก็บเอกสารหลักฐานการขอ เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๕ ภาควิชา สาขาวิชา หลักสูตรและหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทุนของคณะ จัด ให้มีระบบติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า และการวัดผลสัมฤทธิ์การจัดสรรทุน ทั้งนี้ จะได้นำไปสู่การวางแผนพัฒนา คุณภาพนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๓.๖ ให้งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะสังคมศาสตร์ อำนวยความสะดวก ดูแลความถูกต้อง ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนของนักศึกษา เสนอรายงานการใช้จ่ายการเงินด้านทุนการศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อคณบดีเพื่อ ทราบ

๓.๗ ในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พ็ชรานุรักษ์)

คณบดีคณะสังคมศาสตร์